



โรงพยาบาลแม่สรวย
Maesuai Hospital

ประกาศโรงพยาบาลแม่สรวย
เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

ด้วยโรงพยาบาลแม่สรวยเป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นโรงพยาบาลแม่สรวย จึงขอประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาลอย่างยั่งยืน ซึ่งให้หน่วยงานและบุคลากร ปฏิบัติดังนี้

๑. จัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

๒. ดำเนินกิจกรรม GREEN ได้แก่

G : GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท

๑. มูลฝอยทั่วไป ให้มีการแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยให้แยกมูลฝอยออกเป็น ๑.๑ มูลฝอยรีไซเคิล, ๑.๒ มูลฝอยอินทรีย์เศษอาหาร เศษพืช, ๑.๓ มูลฝอยอื่นๆ ให้มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ และนำไปใช้ประโยชน์ ตามหลัก ๓ R

Reduce : ลดการใช้ของที่ไม่จำเป็นและใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด

Reuse : การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ

Recycle : การใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

๒. มูลฝอยติดเชื้อ มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓. มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย มีการจัดการมูลฝอยเป็นพิษหรืออันตรายตามกฎหมายกระทรวงมูลฝอยเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓

R: Restroom พัฒนาส้วมอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)

E : Energy มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม ลดการใช้พลังงานและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร

E : Environment มีการดำเนินงานตามกระบวนการ ๕ ส. สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

N : Nutrition สถานที่ประกอบอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

๓ ดำเนินกิจกรรม CLEAN ได้แก่

C : Communication มีการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจ

L : Leader มีการสร้างบทบาทการนำเพื่อเป็นแบบอย่าง

E : Effectiveness เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

A : Activity มีการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม

N : Network สร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่าย

ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕



(นางสุดานี บุรณเบญจเสถียร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย